

## 11. รายการระหว่างกัน

## 11.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท มีเดียสตรีม ซิสเต็ม จำกัด ("MS")	- อดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ MS
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (เวียดนาม) ("PlanetComm Vietnam")	- ผู้บริหารของ PlanetComm Vietnam เป็นพนักงานของบริษัทฯ - อยู่ระหว่างการยกเลิกบริษัท
บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซต จำกัด ("P&T Asset")	- มีกรรมการร่วมกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 90.00 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และถือหุ้นใน บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซต จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.94 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
บริษัท แพลนเน็ตคอม เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด ("PTS")	- มีกรรมการร่วมกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 90.00 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และถือหุ้นใน บริษัท แพลนเน็ตคอม เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 - อยู่ระหว่างการยกเลิกบริษัท
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	- ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 78,750,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
นายเทรเวอร์ ทอมสัน	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 78,750,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

## 11.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

## (1) รายการขายสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2556	
1. บริษัท มีเดียสตรีม ซิสเต็ม จำกัด	ขายสินค้า	9.74	-	ในอดีต MS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโทรคมนาคมประเภทเดียวกัน แต่คนละยี่ห้อกับบริษัทฯ จึงมีการซื้อขายระหว่างกัน แต่ปัจจุบัน MS ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว สำหรับรายการขายในปี 2555 เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามสัญญาเดิมตั้งแต่ปี 2554 ที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภาครัฐกับ MS ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากหากต้องเปลี่ยนสัญญากับลูกค้า และเนื่องจากปัจจุบัน MS ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว จึงต้องซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปขายให้กับลูกค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดสำหรับลูกค้าชั้นดี หลังจากดำเนินการตามสัญญากับลูกค้าเดิมหมดแล้ว MS จะไม่ดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือแข่งขันกับบริษัทฯ อีกต่อไป
	ยอดลูกหนี้ค้าง	1.63	-	

## (2) รายการซื้อสินค้าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2556	
1. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (เวียดนาม)	ซื้อสินค้า	0.03	-	PlanetComm Vietnam ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปิดกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตั้งสำนักงานตัวแทน (Representative Office) ของบริษัทฯ ขึ้นที่เวียดนาม เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินธุรกิจโดยตรง รายการขายสินค้าดังกล่าวเกิดขึ้นในไตรมาสแรกปี 2555 ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดสำหรับลูกค้าชั้นดี
2. บริษัท แพลนเน็ต คอม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการจ่าย	0.47	-	ในอดีต PTS ตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม แยกจากบริษัทฯ โดยพนักงานของ PTS จะเป็นผู้ได้รับ Certificate จากผู้ผลิตเพื่อที่จะสามารถให้บริการซ่อมกับลูกค้าได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ PTS ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการปิดกิจการของ PTS แล้ว โดยในปี 2555 อยู่ระหว่างการโอนย้ายพนักงานมายังบริษัทฯ จึงยังมีบางรายการที่บริษัทฯ ต้องให้ PTS เป็นผู้ให้บริการ จึงมีค่าบริการจ่ายเป็นค่าบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้แก่ PTS แต่ปัจจุบันพนักงานดังกล่าวได้โอนย้ายมาอยู่บริษัทฯ แล้วและบริษัทฯ สามารถให้บริการซ่อมได้โดยตรง

## (3) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2556	
1. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จำกัด	ค่าเช่า	11.47	5.02	เป็นค่าเช่าอาคารที่บริษัทเช่า P&T Asset เพื่อเป็นสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัท ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## (4) รายการค้ำประกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2555	ม.ค.- มิ.ย. ปี 2556	
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	วงเงิน 527.08 ใช้ไป 247.90	วงเงิน 567.08 ใช้ไป 259.87	การค้ำประกันของนายประพัฒน์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัท มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	วงเงิน 527.08 ใช้ไป 247.90	วงเงิน 567.08 ใช้ไป 29.87	การค้ำประกันของนายเทรเวอร์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัท มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จำกัด	วงเงิน 293.50 ใช้ไป 203.41	วงเงิน 345.00 ใช้ไป 180.99	การจดจำนองที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ P&T Asset เพื่อค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัท มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท

## (5) เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2555	ม.ค.- มิ.ย. ปี 2556	
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	-	9.00	เป็นการกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งบริษัท ได้รับชำระครบแล้ว ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติกำหนดนโยบายบริษัท ว่าจะไม่มีการให้กู้ยืมเงินในลักษณะดังกล่าวอีก

## (6) การให้เงินกู้ยืม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2555	ม.ค.- มิ.ย. ปี 2556	
1. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	-	8.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีการคิดดอกเบี้ย

## 11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## 11.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเช่าอาคาร และการค้าประกัน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย